



ประจำวันที่ 17 สิงหาคม 2560

การสัมมนา เรื่อง “ศาลบำบัดยาเสพติด : บทบาทเชิงรุกของศาลในการแก้ปัญหาคนติดยา”



วันที่ 17 สิงหาคม 2560 สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพย์สินคดีจัดการสัมมนา เรื่อง “ศาลบำบัดยาเสพติด : บทบาทเชิงรุกของศาลในการแก้ปัญหาคนติดยา” โดยได้รับเกียรติจากนายวีระพล ตั้งสุวรรณ ประธานศาลฎีกา เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา และมีนายอริศม อินทุภูติ เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม กล่าวรายงาน พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นักวิชาการ และสื่อมวลชน เข้าร่วมการสัมมนารวมจำนวน 150 คน ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราคณะผู้บริหารและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ กรุงเทพมหานคร เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทของศาลในการแก้ปัญหาผู้ติดยาเสพติด เพื่อระดมความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง อันจะก่อให้เกิดการพัฒนาให้ศาลยุติธรรมมีแนวทางและวิธีการที่เหมาะสมมาใช้แก้ไขปัญหายาเสพติดในศาลยุติธรรมต่อไป

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2560 และพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การแต่งตั้งและการดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาอาวุโส (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2560 และพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การแต่งตั้งและการดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาอาวุโส (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนที่ 83 ก วันที่ 13 สิงหาคม 2560 โดยพระราชบัญญัติทั้ง 2 ฉบับ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2560 มีสาระสำคัญสืบเนื่องจากกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการกำหนดให้มีให้นำบทบัญญัติเกี่ยวกับการพ้นจากราชการไปใช้บังคับแก่ข้าราชการบางประเภท ซึ่งรวมถึงข้าราชการตุลาการ แต่พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 ยังไม่ได้กำหนดหลักเกณฑ์การพ้นจากราชการของข้าราชการตุลาการไว้เป็นการทั่วไป สมควรกำหนดให้มีหลักเกณฑ์ทั่วไปโดยให้ข้าราชการตุลาการทุกตำแหน่งพ้นจากราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณที่ผู้นั้นมีอายุครบเจ็ดสิบปีบริบูรณ์

/พระราชบัญญัติ...

พระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การแต่งตั้งและการดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาอาวุโส (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2560 มีสาระสำคัญสืบเนื่องจากความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนให้ข้าราชการตุลาการซึ่งมีอายุครบหกสิบห้าปีบริบูรณ์ไปดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาอาวุโสเพื่อทำหน้าที่พิจารณาพิพากษาคดีโดยไม่ดำรงตำแหน่งด้านบริหารจนกว่าจะพ้นจากราชการ

คู่มือการฝึกอบรมหลักสูตร “ฝึกอบรมล่ามศาลในคดีค้ามนุษย์”



เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2560 นายอติคม อินทุภูติ เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม เป็นประธานในพิธีและกล่าวสารของสำนักงานศาลยุติธรรมในพิธีส่งมอบคู่มือการฝึกอบรมหลักสูตร “ฝึกอบรมล่ามศาลในคดีค้ามนุษย์” ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานศาลยุติธรรม อาคารศาลอาญา โดยมีข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย ผู้แทนจากโครงการออสเตรเลีย - เอเชีย เพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ (AAPTIP) ผู้แทนจากหน่วยงานอื่นๆ ได้แก่ กระทรวงยุติธรรม กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กองทัพอากาศ กระทรวงการต่างประเทศ และกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธี ในกรณีนี้ โครงการออสเตรเลีย - เอเชีย เพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ (AAPTIP) ได้ส่งมอบคู่มือการฝึกอบรมหลักสูตร “ฝึกอบรมล่ามศาลในคดีค้ามนุษย์” ให้แก่สำนักงานศาลยุติธรรม เพื่อใช้เป็นคู่มือในการฝึกอบรมล่ามศาลให้ได้รับความรู้เกี่ยวกับการแปลคดีค้ามนุษย์ได้อย่างถูกต้องต่อไป

ขอเชิญชวนบริจาคเงินช่วยเหลือข้าราชการศาลยุติธรรมในภาค 4 ประสภภัยน้ำท่วม

สำนักงานศาลยุติธรรมขอเชิญชวนร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 และในพื้นที่อื่นๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประสบภัยดังกล่าว ผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาศาลอาญา ประเภทออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “เงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากอุทกภัยน้ำท่วม” บัญชีเลขที่ 860 - 0 - 09607 - 3 และดาวน์โหลดแบบแจ้งการบริจาคเงินได้ที่เว็บไซต์ www.gad.coj.go.th แล้วส่งแบบแจ้งการบริจาคและสำเนาใบรับฝากเงินไปยังสำนักบริหารกลาง ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2560

สื่อศาล

ท่านที่ต้องการรับจดหมายข่าว "สื่อศาล" ทางอีเมล
ขอให้แจ้งอีเมลของท่านได้ที่ news@coj.go.th